



ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา  
สถานที่ ในการสอบคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงาน  
จ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา  
สถานที่ ในการสอบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

ชื่อ - สกุล	วิธีการสอบ	วัน เวลา และสถานที่
๑) นายวศิน สุวรรณไตรย์ ๒) นางสาวพัฒนิตา เนียมจ้อย	<b>สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)</b> - ความรู้ความสามารถในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โปรแกรมการติดตั้งระบบเครือข่าย การออกแบบระบบ เครือข่ายและการติดตั้งระบบเครือข่าย - ความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บ แอปพลิเคชัน รวมถึงเขียนโปรแกรมที่ใช้ฐานข้อมูลได้ - ความรู้ความสามารถด้านวิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ <b>สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)</b> - ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการ ดูแลระบบเครือข่ายและพิจารณาความเหมาะสมใน ด้านต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ อย่างอื่นและความรู้ในงานที่สมัคร	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ (อาคารกัลปพฤกษ์)  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ (อาคารกัลปพฤกษ์)

ทั้งนี้ วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
และทางเว็บไซต์ <http://www.scphpl.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนภา ทองกิจ)

เลขาธิการชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก